

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๖๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ  
เพื่อจัดการฝึกอบรม United Nations Senior National Planners Course ค.ศ. ๒๐๒๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๙๔๓  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงกลาโหมเสนอร่างหนังสือแลกเปลี่ยน  
จัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติเพื่อจัดการฝึกอบรม United Nations  
Senior National Planners Course ค.ศ. ๒๐๒๑ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างรัฐบาลไทย  
กับสหประชาชาติเพื่อจัดการฝึกอบรม United Nations Senior National Planners Course ค.ศ. ๒๐๒๑

๒. มอบหมายให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก  
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ  
จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  
ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว

๓. หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ  
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจัดทำความตกลงประเทศ  
เจ้าภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติเพื่อจัดการฝึกอบรม United Nations Senior National  
Planners Course ค.ศ. ๒๐๒๑ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  
ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการฝึกอบรมฯ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนของการจัดกำลังเข้าร่วม  
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพให้มีประสิทธิภาพ และจะเป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลของกองทัพไทยจะได้รับทราบข้อมูล  
เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถด้านการเตรียมกำลังพลในการเข้าร่วมภารกิจปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

/ตลอดจน...

ตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทนำและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติในอนาคตต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และมอบหมายให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยให้กระทรวง การต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ตลอดจน หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สำหรับค่าใช้จ่าย ที่จะเกิดขึ้นตามร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการ กองทัพอากาศตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณรงค์ คุ้มชู

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๑